

## ข่าวประจำวัน ที่ 15 กันยายน 2563

### ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)

ที่	ข่าว สนง.กกต. เลขที่	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	41/2563	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสัมมนาวิชาการ “การสร้างสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ”	8

### ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	แนวหน้าออนไลน์	งานโผล่! ‘ชวน’ ยัน 4 ญาติแก่ ธรน. ฝ่ายค้านไม่ซ้ำ	9
2	ไทยโพสต์ออนไลน์	‘ชวน’ ยันแก่ ธรน.ประเด็นแตกต่างกัน ส.ส. ลงชื่อซ้ำได้ ผงะ! พบปัญหาลายเซ็นแทนกันหรือไม่	10
3	สำนักข่าวไทยออนไลน์	เร่งสอบ ส.ส.เซ็นชื่อแทนกันหรือไม่	11
4	มติชนออนไลน์	เพื่อไทย จี้ รัฐบาล-ส.ว.ถึงเวลาแสดงความจริงใจ ร่วมลงชื่อเปิดประชุม ถก 4 ญาติแก่ ธรน.	12
5	INN ออนไลน์	“สุธารัตน์” ขอรัฐบาล-ส.ว.จริงใจแก่ ธรน.	13
6	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	เพื่อไทย จี้ รัฐบาล-ส.ว.ถึงเวลาแสดงความจริงใจ ร่วมลงชื่อเปิดประชุม ถก 4 ญาติแก่ ธรน.	14
7	เนชั่นออนไลน์	เพื่อไทย หวัง1ปีแก่ ธรน.ต้องจบ เดือน รัฐบาลต้องจริงใจ	15
8	ไทยรัฐออนไลน์	"ชวน" ยัน 4 ญาติฝ่ายค้านถูกต้อง ส.ส.มีสิทธิลงชื่อซ้ำได้	16
9	มติชนออนไลน์	‘ชวน’ เบรก ‘ไพบูลย์’ ยัน 4 ญาติแก่ ธรน.เป็นสิทธิฝ่ายค้าน	22
10	มติชนออนไลน์	ส.ส.เพื่อไทย เตรียมเข้าสังเกตการณ์ชุมนุม 19 ก.ย. หวังการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมาย	23
11	มติชนออนไลน์	‘สุทิน’ ยันไม่มีแผน ปลอมลายเซ็นญาติแก่ ธรน. บอกฝ่ายค้านระวังมาก	24
12	ข่าวสดออนไลน์	ส.ส. เพื่อไทย จัดทัพ สังเกตการณ์ มีอบใหญ่ 19 ก.ย. ไม่แทรกแซงการชุมนุม	25
13	แนวหน้าออนไลน์	ชุดใหญ่! ‘ปรีณดา’ ไล่หวด ‘ปิยบุตร’ เหลวไหลซ้ำซาก มุ่งโจมตีศาล ธรน.	26
14	ไทยโพสต์ออนไลน์	ปรีณดาจัดชุดใหญ่ไล่หวดปิยบุตรเหลวไหลซ้ำซาก บิดเบือน แฉ ตลปตะแปลงหน้าแผ่นดินแบบนี้ไม่เอา	28



# รวมข่าว กกต.

ข่าววันนี้  
รู้วันนี้

## บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	แก้รัฐธรรมนูญผ่าทางตันประเทศ	30
2	ไทยรัฐออนไลน์	สูตรพิเศษจากพรรคพลังประชารัฐ	32
3	แนวหน้าออนไลน์	เมื่อตั้งโจทย์ผิด ความวิกฤตก็คืนกลับ	34
4	สยามรัฐออนไลน์	ยิ่งแก้ ยิ่งยุ่ง !!	37

## กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ต่อร่างคู่มือการตรวจการแบบบูรณาการ



วันที่ 15 กันยายน 2563 นายปรกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิด เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการตรวจการแบบบูรณาการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิด โดยมีนายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานประเภทอำนาจการระดับต้น  
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง



วันที่ 15 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานประเภทอำนาจการระดับต้นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานประเภทอำนาจการระดับต้น  
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง



วันที่ 15 กันยายน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานประเภทอำนาจการระดับต้น ประกอบด้วย สำนักกิจการพรรคการเมือง สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และสำนักประชาสัมพันธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

## การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

วัน	เวลา	สถานที่	รายละเอียด
16 กันยายน 2563	09.30 น.	ห้องประชุม 502 ชั้น 5	นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการจัดทำแผนการปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

## การประชุม/กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

วัน	เวลา	สถานที่	รายละเอียด
16 กันยายน 2563	13.30 น.	-	พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ

# ข่าวอ้างอิง



# ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Office of the Election Commission of Thailand

## ข่าวแจก | PRESS RELEASE

เลขที่ข่าว 41/2563

วันที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2563

### สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสัมมนาวิชาการ “การสร้างสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ “การสร้างสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ” ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งการจัดฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ภาคเช้า เวลา 08.30 -12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ตลอดจนการพัฒนาจัดเก็บและการให้บริการสืบค้นข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากส่วนงานต่างๆ ภายในส่วนกลาง รวมจำนวน 44 คน ซึ่งจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟล์เตอร์และแท็กเอกสารดิจิทัล การสร้างเอกสารงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ การสร้างสื่อนำเสนอที่มีคุณภาพ การจัดการเอกสาร PDF และการเตรียมภาพดิจิทัล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดองค์กร หน่วยงานทางด้านกฎหมาย หน่วยงานยุติธรรม

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 www.ect.go.th  
 02 141 8888

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
120 หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210





วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.18 น.

## งานโผล่! ‘ชวน’ ยัน 4 ญัตติแก้ รธน. ฝ่ายค้านไม่ซ้ำ 2 ญัตติแรก แรงสอบ ส.ส.เซ็นชื่อแทนกัน



### งานโผล่! ‘ชวน’ ยัน 4 ญัตติแก้ รธน. ฝ่ายค้านไม่ซ้ำ 2 ญัตติแรก แรงสอบ ส.ส.เซ็นชื่อแทนกัน

14 กันยายน 2563 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นขอให้ชะลอญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ญัตติที่ขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่าเรื่องมีปัญหาการเข้าชื่อซ้ำกันกับ 2 ญัตติแรก (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'ไพบูลย์' ยื่น 'ชวน' ค้านร่างแก้ รธน. ฝ่ายค้าน 4 ฉบับ ซ้ำมีปัญหาลงชื่อซ้ำซ้อน) ว่า ขณะนี้ 4 ญัตติของฝ่ายค้าน อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ถึงความถูกต้องในการเข้าชื่อ แต่ได้บรรจุญัตติ 2 ญัตติแรกของผู้นำฝ่ายค้านและของพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้ว

ส่วน 4 ญัตติดังกล่าวเบื้องต้น พบว่า มีปัญหาการเข้าชื่อ 3 ญัตติ ที่ ส.ส.บางคนมีลายเซ็นไม่เหมือนของตัวเอง จึงต้องตรวจสอบว่าเป็นการเข้าชื่อแทนกันหรือไม่ ส่วนปัญหา ส.ส.เข้าชื่อซ้ำกันนั้น เบื้องต้นญัตติที่มีการเสนอมาทั้ง 4 ฉบับเป็นคนละเรื่องกัน แม้จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่คนประเด็นกับ 2 ญัตติแรก ดังนั้น ส.ส.มีสิทธิ์ลงชื่อในแต่ละฉบับได้โดยไม่ได้ถือว่าเป็นการซ้ำกัน

นายชวน กล่าวต่อว่า กรณีที่นายไพบูลย์อ้างคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญว่าเคยมีคำสั่งไม่รับคำร้องของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรวมไทย ในการเข้าชื่อเสนอคำร้องมายังตนเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 และศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้องเพราะเห็นว่ามี การลงชื่อซ้ำกันนั้น กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้เป็นการเสนอร่างกฎหมาย

เมื่อถามว่า จะต้องชะลอทั้ง 4 ญัตติหรือไม่หากมีการเข้าชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ นายชวน กล่าวย้ำว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/518216>

14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:45 น.

## 'ชวน' ยันแก้ รธน.ประเด็นแตกต่างกัน ส.ส. ลงชื่อซ้ำได้ ผมงะ! พบปัญหาหลายชิ้นแทนกันหรือไม่



14 ก.ย.63 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์ นิตยะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ขอให้ชะลอญัตติของพรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ญัตติ ว่า ขณะนี้ 4 ญัตติของฝ่ายค้าน อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ถึงความถูกต้องในการเข้าชื่อ แต่ได้บรรจุญัตติ 2 ญัตติแรก ของผู้นำฝ่ายค้านและของพรคร่วมรัฐบาลไปแล้ว ส่วน 4 ญัตติดังกล่าวเบื้องต้นพบว่ามีปัญหาการเข้าชื่อ 3 ญัตติ ที่ ส.ส.บางคนมีลายเซ็นไม่เหมือนของตัวเอง จึงต้องตรวจสอบว่าเป็นการเข้าชื่อแทนกันหรือไม่

ส่วนปัญหาส.ส.เข้าชื่อซ้ำกันนั้น นายชวน กล่าวว่า เบื้องต้นญัตติที่มีการเสนอมาทั้ง 4 ฉบับ เป็นคนละเรื่องกัน แม้จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่คนประเด็นกับ 2 ญัตติแรก ดังนั้น ส.ส.มีสิทธิ์ลงชื่อในแต่ละฉบับได้โดยไม่ถือว่าเป็นการซ้ำกัน

นายชวน กล่าวต่อว่า กรณีที่นายไพบูลย์อ้างคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญว่าเคยมีคำสั่งไม่รับคำร้องของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในการเข้าชื่อเสนอคำร้องมายังตนเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 และศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้อง เพราะเห็นว่ามี การลงชื่อซ้ำกันนั้น กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้เป็น การเสนอร่างกฎหมาย

เมื่อถามว่าจะต้องชะลอทั้ง 4 ญัตติหรือไม่หากมีการเข้าชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ นายชวน กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ.

อ้างอิง : <http://www.thaipost.net/main/detail/77378>

14 กันยายน 2563 1:53 pm

## เร่งสอบ ส.ส.เซ็นชื่อแทนกันหรือไม่



รัฐสภา 14 ก.ย.-“ชวน” แฉพบลายเซ็น ส.ส ลงชื่อแก้รธน. 4 ญัตติฝ่ายค้านหลายลายเซ็นไม่เหมือนกัน เร่งสอบเซ็นชื่อแทนหรือไม่ ยัน 4 ญัตติคนละประเด็น ส.ส.สามารถลงชื่อซ้ำกันได้

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีนายไพบุลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ขอให้ชะลอญัตติพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ญัตติที่ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอ้างเรื่องมีปัญหาการเข้าชื่อซ้ำกันว่า ขณะที่บรรจุญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ญัตติของผู้นำฝ่ายค้านและของพรรคร่วมรัฐบาล ประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) แล้ว ส่วน 4 ญัตติที่นายไพบุลย์ยื่นคำร้องอยู่ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าหน้าที่และได้รับรายงาน ว่ามีลายเซ็นส.ส.ลงชื่อไม่เหมือนกัน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเซ็นชื่อแทนกันหรือไม่

“ส่วนปัญหาส.ส.เข้าชื่อซ้ำกัน เบื้องต้นญัตติที่มีการเสนอมาทั้ง 4 ฉบับ เป็นคนละเรื่องกัน แม้จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่คนประเด็น ดังนั้น ส.ส.มีสิทธิลงชื่อในแต่ละฉบับได้ ไม่ถือว่าเป็นการซ้ำกัน สำหรับกรณีนายไพบุลย์อ้างคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญว่าเคยมีคำสั่งไม่รับคำร้องของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยที่เข้าชื่อเสนอคำร้องมายังสภาเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ.งบ ประมาณ ราชภัฏประจำปีงบประมาณ 2563 และศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้อง เพราะเห็นว่ามีกรลงชื่อซ้ำกันนั้น กรณีดังกล่าวเป็นการส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้เป็นกรเสนอร่างกฎหมาย” ประธานรัฐสภา กล่าว

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-537500>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/182169>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

[https://www.nationweekend.com/content/politics/15772?utm\\_source=category&utm\\_medium=internal\\_referral&utm\\_campaign=politics](https://www.nationweekend.com/content/politics/15772?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : [https://www.matichonweekly.com/hot-news/article\\_346355](https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346355)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

[https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897724?utm\\_source=category&utm\\_medium=internal\\_referral&utm\\_campaign=politics](https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897724?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

[https://www.komchadluek.net/news/politic/443265?utm\\_source=category&utm\\_medium=internal\\_referral&utm\\_campaign=section\\_politic](https://www.komchadluek.net/news/politic/443265?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic)

## เพื่อไทย จี้ รัฐบาล-ส.ว.ถึงเวลาแสดงความจริงใจ ร่วมลงชื่อเปิดประชุม ถก 4 ญัตติแก้ รธน.



“เพื่อไทย” จี้ รัฐบาล-ส.ว. แสดงความจริงใจ ลงชื่อเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาทั้ง 4 ญัตติแก้ รธน. ชี้ ประเทศเจอวิกฤต ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 14 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพท. แถลงว่า การยื่นแก้ มาตรา 256 คือ กฎแก้ไขสู่การแก้รัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งออกแบบมาให้แก้ไขได้ยากมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันเอาอำนาจคืนสู่มือประชาชน ส่วนการเสนอ 4 ญัตติ คือการหาวิธีการแบบสันติวิธีเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ เราไม่ต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ความรุนแรง หรือการรัฐประหาร แต่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง การแก้รัฐธรรมนูญตามไทม์ไลน์ของพรรคพท. จะสามารถทำได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีได้ ทั้งนี้ เราขอให้รัฐบาล และส.ว.มีความจริงใจในการเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่า เพียงฝ่ายค้านเราเสี่ยงไม่พอจึงต้องขอเสียงจากส.ส.พากรัฐบาล และส.ว.ในการโหวตผ่านญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราได้เสนอไปด้วย

“ขณะนี้ประเทศเกิดวิกฤตทั้งเศรษฐกิจ และสังคม ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องได้คนที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศแทน แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุ คือ รัฐธรรมนูญ เราขอเรียกร้องให้เปิดประชุมวิสามัญเพื่อใช้เวลา 1 เดือน พิจารณาร่างทุกญัตติที่เสนอไปดังกล่าว หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง เกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะได้เกิดภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการตัดอำนาจส.ว. และใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อย่างชื่อเวลาด้วยนายกฯคนนอก หรือการทำรัฐประหาร” คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าว

ด้านนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคพท. กล่าวว่า การเสนอ 4 ญัตติในครั้งนี้ ทั้งหมดพรรคพท.เราเสนอเพื่อรองรับข้อเสนอของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่ออกมาเรียกร้องเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะมีคนบอกว่า เป็นญัตติขายฝัน แต่เราก็หวังกับคนไทยทั้งประเทศว่าจะเห็นเรื่องนี้สำเร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรัฐบาล และส.ว. ซึ่งเราหวังว่า ทั้ง 4 ญัตติจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2347590](https://www.matichon.co.th/politics/news_2347590)

## “สุदारัตน์” ของรัฐบาล-ส.ว.จริงใจแก่ รธน.

"สุदारัตน์" ของรัฐบาล-ส.ว.จริงใจ แก่ รธน. เปิดสมัยประชุมวิสามัญ เดือน ต.ค.พิจารณา 4 ญัตติของเพื่อไทย



คุณหญิงสุदारัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการยื่นญัตติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือแก้มาตรา 256 และตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่เป็นการไขว่คว้าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยญัตตินี้เป็นความเห็นด้วยกับทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการบรรจุเข้าเป็นวาระแรกในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ ส่วนอีก 4 ญัตติที่ยื่นเพิ่มเติมเข้าไปนั้น เป็นการยื่นเพื่อหาวิธีการอย่างสันติวิธีเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และเป็นทางออกที่ดีหากเกิดวิกฤตทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างน้อยๆ การคืนอำนาจให้กับประชาชนจะเป็นประโยชน์มากที่สุด

ทั้งนี้ โทรมไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง 4 ญัตติ นี้เป็นทางออกของประเทศ พร้อมขอให้รัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีความจริงใจ สนับสนุนให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้วิกฤติในครั้งนี้ได้

ด้านนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการพัฒนาพรรค พรรคเพื่อไทย ย้ำถึงความสำคัญของทั้ง 4 ญัตติที่ยื่นไป ว่าเป็นการตัดอำนาจของส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรีและปิดช่องทางการได้มาของนายกรัฐมนตรีคนนอก รวมถึงสามารถตรวจสอบคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้ นายวัฒนา เมืองสุข คณะกรรมาการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การยื่นญัตติครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่พรรคการเมืองจะร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ และฝากไปยังส.ว. ว่า การที่ได้แต่งตั้งเป็นส.ว. ไม่ใช่ความผิดของส.ว. และไม่มีใครไปตำหนิความเป็นส.ว. แต่ถ้าส.ว. ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม ก็จะทำให้เกิดการตำหนิ ส.ว. ได้ ซึ่งหากร่าง 256 ถ้าส.ว. เห็นด้วยประชาชนจะได้อำนาจคืน ที่สามารถเขียนรัฐธรรมนูญของประชาชนเองได้

อ้างอิง : [https://www.innnews.co.th/politics/news\\_771431/](https://www.innnews.co.th/politics/news_771431/)

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563

เพื่อไทย จี้ รัฐบาล-ส.ว.ถึงเวลาแสดงความจริงใจ ร่วมลงชื่อเปิดประชุม ถก 4 ญัตติแก้ รธน.



“เพื่อไทย” จี้ รัฐบาล-ส.ว. แสดงความจริงใจ ลงชื่อเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาทั้ง 4 ญัตติแก้ รธน. ชี้ ประเทศเจอวิกฤต ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคพท. แถลงว่า การยื่นแก้ มาตรา 256 คือ กุญแจไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งออกแบบมาให้แก้ไขได้ยากมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันเอาอำนาจคืนสู่มือประชาชน ส่วนการเสนอ 4 ญัตติ คือการหาวิธีการแบบสันติวิธีเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ เราไม่ต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้นายกษคนนอก การใช้ความรุนแรง หรือการรัฐประหาร แต่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง การแก้รัฐธรรมนูญตามโมเดลใหม่ของพรรคพท. จะสามารถทำได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีได้ ทั้งนี้ เราขอให้รัฐบาล และส.ว. มีความจริงใจในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อให้พิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า เพียงฝ่ายค้านเราเสียงไม่พอจึงต้องขอเสียงจากส.ส.พากรัฐบาล และส.ว.ในการโหวตผ่านญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราได้เสนอไปด้วย

“ขณะนี้ประเทศเกิดวิกฤตทั้งเศรษฐกิจ และสังคม ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาบริหารประเทศแทน แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุ คือ รัฐธรรมนูญ เราขอเรียกร้องให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อใช้เวลา 1 เดือน พิจารณาร่างทุกญัตติที่เสนอไปดังกล่าว หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง เกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะได้เกิดภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการตัดอำนาจ ส.ว. และใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อย่าซื้อเวลาด้วยนายกษคนนอก หรือการทำรัฐประหาร” คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าว

ด้านนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคพท. กล่าวว่า การเสนอ 4 ญัตติในครั้งนี้ ทั้งหมดพรรคพท.เราเสนอเพื่อรองรับข้อเสนอนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่ออกมาเรียกร้องเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะมีคนบอกว่า เป็นญัตติขายฝัน แต่เราก็หวังกับคนไทยทั้งประเทศว่าจะเห็นเรื่องนี้สำเร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรัฐบาล และ ส.ว. ซึ่งเราหวังว่า ทั้ง 4 ญัตติจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล

อ้างอิง : [https://www.matichonweekly.com/hot-news/article\\_346414](https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346414)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaipost.net/main/detail/77393>

<https://www.posttoday.com/politic/news/632954>

14 กันยายน 2020 เวลา 15:19

## 'เพื่อไทย' หวัง1ปีแก้ รธน.ต้องจบ เดือน รัฐบาลต้องจริงจัง



### 'เพื่อไทย' ยันต้องแก้ รธน.ให้จบ1ปีคู่ชาติ เดือน อย่าซื้อเวลาด้วยการรัฐประหาร

คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคพท. แถลงถึงท่าทีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 คือ กุญแจไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งออกแบบมาให้แก้ไขได้ยากมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันเอาอำนาจคืนสู่มือประชาชน ส่วนการเสนอ 4 ญัตติ คือการหาวิธีการแบบสันติวิธีเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ เราไม่อยากเห็นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้นายกฯคนนอก การใช้ความรุนแรง หรือการรัฐประหาร แต่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง การแก้รัฐธรรมนูญตามไทม์ไลน์ของพรรคเพื่อไทย จะสามารถทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีได้ ทั้งนี้เราขอให้รัฐบาล และส.ว.มีความจริงจังในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อให้พิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่า เพียงฝ่ายค้านเราเสี่ยงไม่พอจึงต้องขอเสียงจากส.ส.ปากรัฐบาล และส.ว.ในการโหวตผ่านญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราได้เสนอไปด้วย

“ขณะนี้ประเทศเกิดวิกฤตทั้งเศรษฐกิจ และสังคม ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องได้คนที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศแทน แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุ คือ รัฐธรรมนูญ เราขอเรียกร้องให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อใช้เวลา 1 เดือน พิจารณาร่างทุกญัตติที่เสนอไปดังกล่าว หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง เกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะได้เกิดภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการตัดอำนาจส.ว. และใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อย่างซื้อเวลาด้วยนายกฯคนนอก หรือการรัฐประหาร” คุณหญิงสุตารัตน์ กล่าว

ด้านนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเสนอ 4 ญัตติในครั้งนี้ ทั้งหมดพรรคพท.เราเสนอเพื่อรองรับข้อเสนอของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่ออกมาเรียกร้องเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะมีคนบอกว่า เป็นญัตติขายฝัน แต่เราก็หวังกับคนไทยทั้งประเทศว่าจะเห็นเรื่องนี้สำเร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรัฐบาล และส.ว. ซึ่งเราหวังว่า ทั้ง 4 ญัตติจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล

อ้างอิง :

[https://www.nationweekend.com/content/politics/15784?utm\\_source=category&utm\\_medium=internal\\_referral&utm\\_campaign=politics](https://www.nationweekend.com/content/politics/15784?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics)

## "ชวน" ยืนยัน 4 ญัตติฝ่ายค้านถูกต้อง ส.ส.มีสิทธิลงชื่อทำได้



“ไพบุลย์” ขวางลำยั้นประธานรัฐสภายับยั้ง 4 ญัตติแก้ รธน.มิชอบ จ่อขงสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด ส.ส.เข้าชื่อญัตติ  
ซ้ำซ้อน “ชวน” การันตีญัตติฝ่ายค้านถูกต้องแล้ว แม้แก้ รธน.แต่คนละประเด็น ส.ส.มีสิทธิลงชื่อได้ “สมบูรณ์” ส่าทับ  
รธน.60 ไม่จำกัดสิทธิสมาชิกลงชื่อหลายญัตติ “เจ็หน้อย” จี้รัฐบาล-ส.ว.จริงใจหนุนเปิดรัฐสภาวิสามัญผ่าวิกฤติ ลุยรี้อ  
รธน.ให้เสร็จเดือน ต.ค. “บิ๊กตุ๋” ลั่นไม่ได้ทำอะไรให้รุนแรง ย้อนถามมีอบควรไหมเคลื่อนชวนบุกทำเนียบฯ สื่อถามจะ  
ช่วยดูแลมีอบอย่างไร “บิ๊กแดง” ตอบคำเดียว “ยาก” “อนุชา” ยันหุตมะกันยันไม่เข้าข้างฝ่ายใด “อานนท์” ย้ำชุมนุม  
สงบ ระวังตะหมุเข้าปากหมาฝ่ายอยากเปลี่ยนคนถืออำนาจรัฐ นายกฯดับข่าวลือปรับ ครม.สลับเก้าอี้ “อนุชา สมศักดิ์”  
โบาย่ข่าวปล่อย พบพร.ไม่เคยคุยเรื่องนี้ รบ.แจงเบี่ยยังชีพซ้าที่ระบบ ไม่ใช่ดังแตก

จากกรณีนายไพบุลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  
คัดค้านการบรรจุร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของพรรคฝ่ายค้าน อ้างไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมี ส.ส.ลงชื่อ  
ซ้ำซ้อนกับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 จ่อเสนอสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ ขณะที่นายชวนยืนยันเป็นคน  
ละเรื่องกัน แม้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่เป็นคนละประเด็น ไม่ถือว่าลงชื่อซ้ำกัน

### “วิษณุ” โยนสภาชี้ขาด 4 ญัตติแก้ รธน.

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 14 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีนายไพบุลย์  
นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เตรียมยื่นคัดค้านการเสนอญัตติแก้รัฐธรรมนูญใน 4 ประเด็นของ  
พรรคเพื่อไทย จะซ้ำซ้อนกับญัตติเดิมที่เสนอให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม่ว่า ต้องให้นายชวน หลีกภัย  
ประธานรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัย ส่วนตัวเห็นว่าหากเป็นการยื่นคนละหลักการ สามารถยื่นแก้ไขได้ เพราะไม่ถือว่าซ้ำและ  
เป็นคนละร่างกัน แต่ถ้าเป็นหลักการเดียวกัน ถือว่าเป็นการลงชื่อซ้ำ

### “ไพบุลย์” ยืนยัน “ชวน” ยับยั้งไม่ชอบด้วย ก.ม.



ต่อมาเวลา 10.35 น. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิตติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านการบรรจุร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของพรรคฝ่ายค้าน เข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา เนื่องจากมีปัญหาความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณี ส.ส.ลงชื่อเข้าช้อนกับญัตติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่ยื่นไปก่อนหน้านี้ นายไพบูลย์กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 4 ฉบับที่ฝ่ายค้านยื่นล่าสุดมี ส.ส.ลงชื่อเข้าช้อนกับญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำสั่งที่ 5/2563 กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เสนอความเห็น ส.ส. 77 คน ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความถูกต้อง มาตรา 148 พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคำร้องแล้วเห็นว่าประเด็นที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกับเรื่องพิจารณาที่ 3/2563 และมีรายชื่อ ส.ส.ผู้เสนอความเห็นลงชื่อเข้าช้อน 30 คน ทำให้ ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอความเห็นตามคำร้องมีไม่ถึง 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด คำร้องจึงไม่ถูกต้อง

### ขงส่งศาล รธน.เคลียร์ชื่อ ส.ส.เข้าช้อน

นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการลงรายชื่อของ ส.ส.จะลงชื่อได้ครั้งเดียว จะมีรายชื่อเข้าในทำนองเดียวกันไม่ได้ จึงขอคัดค้านการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของฝ่ายค้านเสนอเข้าสู่วาระการประชุม เกรงว่าหากนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีความไม่ชอบเข้าสู่ที่ประชุมไปแล้ว ภายหลังมีผู้ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความถูกต้อง จะเกิดผลกระทบตามมามากมาย อยากให้ประธานรัฐสภายับยั้งญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับไว้ก่อน เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการลงรายชื่อเข้าช้อนกันในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้หรือไม่ วันที่ 16 ก.ย.จะยื่นญัตติต่อที่ประชุมสภาอีกครั้งให้พิจารณาส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

### อ้างขอรื้อ รธน.เช่นกันไม่ว่ามาตราใด

เมื่อถามว่า ญัตติขอแก้ไขมาตรา 256 กับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 4 ฉบับ มีเนื้อหาคนละอย่างกัน จะทำให้เข้าชื่อเข้าช้อนได้หรือไม่ นายไพบูลย์ตอบว่า ทั้งสองกรณีเป็นการเข้าชื่อยื่นขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นมาตราใด ไม่ว่าจะเป็นการขอแก้มาตรา 256 หรืออีก 4 ญัตติที่เหลือ เป็นการยื่นขอแก้รายมาตรา ดังนั้นจะเข้าชื่อเข้าช้อนกันในญัตติไม่ได้ ยืนยันไม่มีเจตนาขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แค่อยากตรวจสอบการยื่นให้มีความถูกต้องก่อน จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง ทราบว่าฝ่ายค้านสงสัยประเด็นนี้เช่นกัน จึงทำหนังสือสอบถามสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า สามารถลงชื่อหลายญัตติเข้าช้อนได้หรือไม่

### “บิ๊กแดง” ไม่ตอบ ส.ว.จ่อโหวตคว่ำ

ที่สนามกีฬากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณี ส.ว.เตรียมคว่ำ 4 ญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านว่ายังไม่เห็นรายละเอียดทั้ง 4 ญัตติ แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่เตรียมนาร่างระเบียบที่จะเข้าสู่วาระการประชุมมาให้ดู ต้องศึกษาก่อนว่ามีรายละเอียดอย่างไร ส่วนกรณีนาย

เสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ฝ่ายค้านยื่น 4 ยุติมติเจตนาให้ ส.ว.คว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่อง การเมือง ผบ.เหล่าทัพไม่ได้พูดคุยเรื่องดังกล่าว ทุกคนทำตามรัฐธรรมนูญจะร่างอย่างไร แต่อย่าลืมว่าในส่วนของ ส.ว. เป็นบทเฉพาะกาล เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ ผบ.เหล่าทัพยอมเสียสละไม่ใช่เสียงโหวต พล.อ.อภิรัชต์กล่าวว่า ทุก วันนี้เราไม่ได้รับเงินเดือน คั้นเงินหมดแล้ว เราคุยกันเสมอและมองเห็นว่าเราเป็นข้าราชการประจำ แต่ต้องปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญเป็น ส.ว. จึงไม่ยอมรับเงินเดือน 2 ทาง ส่วนการแสดงความคิดเห็นหรือประเด็นต่างๆ ทางการเมืองถือว่า ทำหน้าที่ของ ส.ว. เมื่อถามว่าจะเสนอยกเลิกบทเฉพาะกาลเลยหรือไม่ เพราะถ้าไม่ให้ ส.ว.เลือกนายภจะลดแรงต้านได้ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่าไม่ทราบ

### “ชวน” ฟันธงถูกต้อง-แก้คนละประเด็น

เมื่อเวลา 12.00 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าวถึงกรณีนายไพบุลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยื่นเรื่องให้ชะลอญัตติพรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ยุติมติที่ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ อ้างมีปัญหา เข้าชื่อซ้ำกันกับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ว่า 4 ยุติมติของฝ่ายค้านอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่ถึงความถูกต้องการเข้าชื่อ แต่ได้บรรจุญัตติ 2 ยุติมติแรกของผู้นำฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้ว 4 ยุติมติ ของฝ่ายค้านที่เหลือเบื้องต้นพบมีปัญหาการเข้าชื่อ 3 ยุติมติ เนื่องจาก ส.ส.บางคนลงลายเซ็นไม่เหมือนของตัวเอง จึงต้อง ตรวจสอบว่าเป็นการเข้าชื่อแทนกันหรือไม่ ส่วนกรณี ส.ส.เข้าชื่อซ้ำกันกับญัตติขอแก้ไขมาตรา 256 เบื้องต้นญัตติที่ เสนอมาทั้ง 4 ฉบับเป็นคนละเรื่องกัน แม้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่คนละประเด็นกับ 2 ยุติมติแรก ดังนั้น ส.ส.มีสิทธิ์ลงชื่อแต่ละฉบับได้ ไม่ถือว่าลงชื่อซ้ำกัน

### เป็นกรณีขงร่าง ก.ม.ไม่ใช่คำร้องศาล รธน.

“ส่วนที่นายไพบุลย์อ้างคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญว่าเคยมีคำสั่งไม่รับคำร้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ที่ส่งให้วินิจฉัย พ.ร.บ.งบฯปี 63 ถือเป็นคนละกรณี กรณี ดังกล่าวเป็นเรื่องการส่งคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้เป็นกรณีสอนร่างกฎหมาย เมื่อถามว่าต้องชะลอ 4 ยุติมติหรือไม่ หากจะมีการเข้าชื่อส่งศาล รัฐธรรมนูญ นายชวนตอบว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ” นายชวนกล่าว

### ยก รธน.ไม่ห้ามลงชื่อหลายญัตติ

นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ กล่าวว่า จะนำหนังสือของนายไพบุลย์แจ้งให้ประธาน รัฐสภาทราบต่อไป ขณะนี้มีญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นมาแล้ว 7 ยุติมติ ได้แก่ 1.ร่างฝ่ายค้านยื่นแก้ไขมาตรา 256 2. ร่างฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลยื่นแก้ไขมาตรา 256 3.ร่างพรรคก้าวไกลขอแก้ไขมาตรา 272 และอีก 4 ยุติมติที่เหลือของพรรค ร่วมฝ่ายค้าน ที่ยื่นขอแก้ไขรายมาตรา โดยญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล ได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาวันที่ 23-24 ก.ย.แล้ว ที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องว่ามีเนื้อหาขัดต่อ รัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีรายชื่อ ส.ส.ครบถ้วนหรือไม่ ต้องมี ส.ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ ส.ส.เท่าที่มีอยู่ ปัจจุบันมี ส.ส.

488 คน จึงต้องมี ส.ส.เข้าชื่ออย่างน้อย 98 คน ส่วนกรณี ส.ส.ลงรายชื่อซ้ำกันในการขอแก้ไขมาตรา 256 และการขอแก้ไขรายมาตรา เบื้องต้นสมาชิกลงรายชื่อซ้ำกันหลายญัตติไม่เป็นไร รัฐธรรมนูญไม่ได้จำกัดสิทธิ์ไว้

### **พท.จี รบ.-ส.ว.จริงใจหนุนเปิดวิสามัญ**

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย แถลงประเด็นการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือแก้ไขมาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร.ไขกฎหมายไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ญัตตินี้เป็นความเห็นด้วยกับทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน อีก 4 ญัตติที่ยื่นเพิ่มเติมเพื่อหาวิธีการอย่างสันติวิธี เพื่อแก้ไขวิกฤติ การเมืองขณะนี้ และเป็นทางออกที่ดีหากเกิดวิกฤต-การณ์ทางการเมืองเกิดขึ้น อย่างน้อยการคืนอำนาจให้ประชาชนจะเป็นประโยชน์มากที่สุด โทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยจะทำให้เสร็จสิ้นได้ในเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 ญัตติเป็นทางออกของประเทศ ขอให้รัฐบาลและ ส.ว.จริงใจสนับสนุนให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.เพื่อเพิ่มโอกาสในการแก้วิกฤติครั้งนี้ได้

### **เตือนเมินเสียง ปชช. ส.ว.จะถูกตำหนิ**

ด้านนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ความสำคัญของทั้ง 4 ญัตติที่ยื่นไป เป็นการตัดอำนาจของ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ และปิดช่องทางการได้มาของนายกฯคนนอก รวมถึงสามารถตรวจสอบคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ นายวัฒนา เมืองสุข คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การยื่นญัตติครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่พรรคการเมืองจะร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ฝากไปยัง ส.ว.ว่าการที่ได้แต่งตั้งเป็น ส.ว.ไม่ใช่ความผิดของ ส.ว.ไม่มีใครไปตำหนิความเป็น ส.ว. แต่ถ้า ส.ว.ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม จะเกิดการตำหนิ ส.ว.ได้ หากเห็นด้วยกับญัตติแก้ไขมาตรา 256 ประชาชนจะได้อำนาจคืน เพื่อเขียนรัฐธรรมนูญของประชาชนเองได้ตอกถึงเวลาตอบแทนภาษี ปชช.

นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ส.ว.ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวม 4 ญัตติของฝ่ายค้าน การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นความประสงค์ของประชาชน แต่ต้องผ่านสภาฯพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล เพียงต้องการขอความร่วมมือจาก ส.ว.หาทางออกประเทศ ไม่ได้จ้องจะโยนความผิดหรือเพิ่มความขัดแย้งวิกฤติประเทศใหญ่ที่สุดคือวิกฤติรัฐธรรมนูญที่มีปัญหา ไม่เกี่ยวข้องบังคับใช้นานแค่ไหน รัฐธรรมนูญที่ถูกทำขึ้นเพื่อเผด็จการวันเดียวก็ไม่ควรบังคับใช้ รื้ออยู่แก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ทำเพื่อสืบทอดอำนาจ หากยังคงหาเหตุสร้างเงื่อนไขขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นนี้ ประเทศชาติประชาชนจะได้อะไร ประชาชนเขาไม่ทนอีกต่อไป หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายใดๆ จะรับผิดชอบไหวหรือไม่ผู้มีอำนาจให้เป็น ส.ว.และได้ตอบแทนโดยโหวตให้เป็นนายกฯ จากนั้นไปควรตอบแทนประชาชนในฐานะรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนบ้าง

### **“คิก” ชัดพูดเว่อรื้อ รธน. 1.5 หมื่นล้าน**

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การระบุงการใช้งบฯ 15,000 ล้านบาททำประชาคมติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ข้อเท็จจริงการใช้งบฯ กกต.จะใช้วงเงิน 3,000 ล้านบาทและการทำประชาคมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ถ้าดูใหม่โลนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล จะทำประชาคมติ 1 ครั้งก่อนนำทูลเกล้าฯ ที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยพยายามพูดถึงวงเงิน 15,000 ล้านบาทต่อการทำประชาคมติ 1 ครั้งประเมินเกินจริงต้องการก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีในหมู่พี่น้องประชาชนมากกว่า การทำประชาคมติไม่ว่าจะใช้วงเงินมากน้อยแค่ไหนก็กระตุ้นเศรษฐกิจ ใช้เงินหมุนเวียนในประเทศ ต่างกับการจัดซื้อเรือดำน้ำ ที่เม็ดเงินไหลออกนอกประเทศ ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และถือว่าเป็นการลงทุนพัฒนาประชาธิปัตย์ไทย ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขงบประมาณได้ การใช้งบประมาณเพื่อสร้างประชาธิปัตย์ให้เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่าจะใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าคุ้มค่าในการพัฒนาระบบประชาธิปัตย์ในประเทศไทยของเรา

### **“ราเมศ” สวด “ปิยบุตร” ให้ร้ายศาล รธน.**

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนาคณะก้าวหน้า เสนอญัตติศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่ามีส่วนก่อวิกฤติให้บ้านเมืองว่า นายปิยบุตรคงเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เป็นอาจารย์สอนกฎหมายแต่กลับพูดจาไม่ตรงข้อเท็จจริง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีแต่ละเรื่องล้วนแล้วแต่มาจากการกระทำของตัวบุคคลและพรรคการเมืองที่ปฏิบัติขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองทั้งสิ้น ไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเอง เปรียบเสมือนใส่ร้ายศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นธรรม อย่าวิจารณ์โดยมีอคติ หากไม่มีสถาบันตุลาการ เชื่อว่าบ้านเมืองจะวิกฤติมากกว่านี้ เพราะนักการเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย ควรมีหลักคิดวิจารณ์ญัตติมากกว่านี้ ไม่ใช่มากล่าวให้ร้ายกระบวนการยุติธรรมเช่นนี้ ตอนบ้านเมืองเกิดวิกฤติมีการทุจริต ใช้เสียงข้างมากในสภาลักลอบออกกฎหมาย ข่มเหงเสียงข้างน้อย การข่มขู่คุกคามตุลาการ นายปิยบุตรเจียบกริบ การกระทำในอดีตทำให้เราเห็นความจริงในตัวนายปิยบุตรมากขึ้น

### **ลำพูนร่วมใจกดดันแก้ รธน.**

ที่ จ.ลำพูน เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ลานกีฬาหน้า วัดมหาวัน อ.เมืองลำพูน กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อประชาธิปัตย์ จ.ลำพูน พร้อมประชาชน นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มคนเสื้อแดง ร่วมกันจัดกิจกรรม “คนลำพูนร่วมใจแก้รัฐธรรมนูญ” กลุ่มผู้ชุมนุมร่วมกันเคารพธงชาติพร้อมชู 3 นิ้ว จากนั้นสลับกันขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ สลับกับการเล่นดนตรี ขณะที่นายพริษฐ์ วัชรภูมิ (เพนกวิน) แกนนากลุ่ม สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ยกเลิกเดินทางมาร่วมชุมนุม

### **“บิ๊กตู” ดับข่าวลือปรับ ครม.โยกเก้าอี้**

อีกเรื่อง เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยกล่าวย้อนถามว่า “ใครปรับล่ะ ไม่มี

ข้อเท็จจริง ผมตรวจสอบไปยังพรรคพลังประชารัฐแล้วด้วย ยืนยันไม่ได้มีการแพร่ข่าวดังกล่าวออกไป ไม่ทราบใครนำข่าวไปแพร่ เรื่องการปรับ ครม.อยู่ที่นายกฯคนเดียว” เมื่อถามว่าแสดงว่าถึงเวลานี้รัฐบาลยังทำงานตามระบบใช้หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า เราก็ทำงานปกติ เพราะระบบมีอยู่แล้ว เมื่อถึงเวลาก็มาเอง ขอให้ใจเย็นๆ เมื่อถามว่าตั้งข้อสันนิษฐานหรือไม่ว่าการปล่อยข่าวช่วงนี้สาเหตุมาจากอะไร นายกฯตอบว่า ให้สื่อสันนิษฐานเองแล้วกัน เพราะสื่อสันนิษฐานเก่ง เมื่อถามย้ำว่า รมว.คลังควรเป็นคนนอกหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบ โดยระบุว่าขอคำถามอื่น

### “เสี่ยแฮงค์” โยนถามคนปล่อยข่าว

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวปรับ ครม.ที่มีการโยกย้ายตำแหน่งว่า มันเป็นแค่ข่าว เรื่องนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันทั้งในส่วนของพรรคพลังประชารัฐและรัฐบาลเป็นอำนาจของนายกฯคนเดียว อย่างอื่นคงไม่มี เมื่อถามว่ารายชื่อที่ปรากฏออกมาตามข่าวถือว่าโอเคหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า เป็นอำนาจนายกฯ เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าเป็นการกดดันนายกฯ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มีคิดว่าข่าวออกมา ก็เป็นแค่ข่าว เมื่อถามว่าในพรรคจะคุยเรื่องนี้หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มี เมื่อถามว่ากระแสข่าวหรือการปล่อยมาจากพรรคพลัง-ประชารัฐ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มี ใครปล่อยต้องไปถามคนปล่อยข่าว

### “สมศักดิ์” ไม่รู้เรื่องยัน พปชร.ไม่เคยคุย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐจะเสนอให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไปคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ให้ปรับ ครม.ใหม่อีกครั้ง ภายหลังยังหาตัว รมว.คลังคนใหม่แทนนายปรีดี ดาวฉาย ไม่ได้ โดยจะสลับหลายตำแหน่งว่าไม่ทราบ ไม่เคยได้ยินกระแสข่าวนี้นี้ ในพรรคไม่เคยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เลยเห็นแต่การเสนอข่าวของสื่อ ในพรรคไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เลย เมื่อถามว่าสูตรปรับ ครม.ตามที่มีข่าวเป็นไปได้หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “ยากเกินไปที่ผมจะเข้าใจได้ ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตรว่าจะพูดคุยหรือไม่ แต่สิ่งที่ยืนยันได้ขณะนี้คือในพรรคพลังประชารัฐไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เลย”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1929904>

วันที่ 15 กันยายน 2563 - 09:15 น.

## ‘ชวน’ เบรก ‘ไพบูลย์’ ยัน 4 ญัตติแก้ รธน.เป็นสิทธิฝ่ายค้าน



การประชุมรัฐสภาพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.256 เพื่อเปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ ซึ่งยังไม่แน่ชัด ส.ว.จะพ้องด้วยหรือไม่ ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวเตะสกัดญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราอื่นๆ จำนวน 4 ญัตติของพรรคฝ่ายค้าน อาทิ การลดบทบาทของ ส.ว. รวมไปถึงยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. ในช่วงรัฐประหาร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายไพบูลย์ นิตติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา คัดค้านการบรรจุญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติของฝ่ายค้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ให้เหตุผลว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 ฉบับ มีปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะมีลายมือชื่อ ส.ส.ซ้ำซ้อนกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพื่อเปิดทางตั้ง ส.ส.ร.ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอ ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเกิดปัญหาทางกฎหมายในภายหลัง จึงขอประธานรัฐสภาพิจารณายับยั้งการบรรจุญัตติทั้ง 4 ฉบับไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบให้ไต่ยุติ และในวันที่ 16 กันยายนจะยื่นญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้ เพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาต่อไป

นายชวนวินิจฉัยเรื่องนี้ว่า ทั้ง 4 ญัตติของฝ่ายค้าน แม้จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่คนประเด็นกับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.256 ซึ่ง ส.ส.มีสิทธิลงชื่อในแต่ละฉบับได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการซ้ำกัน ขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการเข้าชื่ออ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2348582](https://www.matichon.co.th/politics/news_2348582)

## ส.ส.เพื่อไทย เตรียมเข้าสังเกตการณ์ชุมนุม 19 ก.ย. หวังการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมาย

วันที่ 15 กันยายน 2563 - 11:28 น.



### ‘สุทิน’ เผย ส.ส.พท.เตรียมเข้าสังเกตการณ์การชุมนุม 19 ก.ย. ให้การชุมนุมเป็นไปตาม กม. ยังไม่ใช่เข้าไปบริหารสถานการณ์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน เวลา 09.20 น. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ว่าในพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้มีการหารือ เพียงแต่ติดตามสถานการณ์เหมือนประชาชนทั่วไปด้วยความเป็นห่วง เพราะมีทั้งกระแสต่อต้านและไม่ต่อต้าน ที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าผู้ชุมนุมยังเดินตามกรอบกฎหมายอยู่ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ควรจะมองกันด้วยความเมตตาและดูกันไปก่อน เพราะความเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติ เราก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาอยู่จริง รวมทั้งปัญหาการเมือง ซึ่งไม่แปลกที่คนจะออกมาชุมนุม ตนเชื่อว่าหากเข้าใจหลักนี้ก็จะไม่มีอะไรรุนแรง

เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการเข้าไปสังเกตการณ์การชุมนุมหรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ในวันที่ 19 ก.ย.จะมี ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ทำงานในอนุกรรมการ (กมธ.) การปกครองของสภาผู้แทนราษฎร ไปดูแลผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไปดูสถานการณ์ ไม่ใช่ไปบริหารสถานการณ์ และประเมินว่าการชุมนุมจะมีการตื่นตัวกันมาก ทั้งผู้ชุมนุมและตำรวจ ฝ่ายผู้ชุมนุมน่าจะมีจำนวนคนเยอะกว่าเดิม เพราะเขาเตรียมตัวมานาน ซึ่งก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะประคับประคองให้การชุมนุมอยู่ในเกณฑ์ได้หรือไม่ ซึ่งดูแล้วผู้ชุมนุมเขาก็ระมัดระวังอยู่ โดยพยายามบอกกันว่าไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือใคร ให้ชุมนุมโดยให้ได้เป้าหมายที่แท้จริง

นายสุทินกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีนี้ที่ผู้ชุมนุมจะมาแสดงพลังเรียกร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หน้ารัฐสภาวันที่ 23-24 ก.ย.นั้นไม่ผิดความคาดหมาย แต่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะส่งผลต่อการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2348748](https://www.matichon.co.th/politics/news_2348748)

## ‘สุทิน’ ยันไม่มีแน่ ปลอมลายเซ็นญัตติแก้ รธน. บอกฝ่ายค้านระวังมาก

วันที่ 15 กันยายน 2563 - 11:14 น.



‘สุทิน’ ปิดฝ่ายค้านปลอมลายเซ็นญัตติแก้ รธน. แจงเคยมีบทเรียนมาแล้ว แต่ยอมรับอาจมีปัญหาบางญัตติเท่านั้น

เมื่อวันที่ 15 กันยายน เวลา 09.20 น. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีที่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผยญัตติของฝ่ายค้านอาจมีปัญหา เพราะใน 3 ญัตติลายเซ็น ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอญัตติบางคนลายเซ็นไม่ตรงกัน ว่า ยืนยันว่า ส.ส.ฝ่ายค้านไม่มีการปลอมลายเซ็นกันแน่นอน เพราะฝ่ายค้าน ระวังระวังในเรื่องนี้มาก เนื่องจากเคยมีปัญหามาแล้วในอดีต เพียงแต่ประธานรัฐสภาอาจมีเหตุสงสัยบ้างตามขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง แต่ไม่ได้ถือเป็นเรื่องพิรุณ

“เรายังมั่นใจว่า ในการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมรัฐสภา 23-24 ก.ย.นี้ จะสามารถพิจารณาทั้ง 4 ญัตติที่มีปัญหาได้ทัน แต่หากจะมีปัญหาที่น่าจะแก้บางญัตติเท่านั้น” นายสุทินกล่าว ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านเสนอปิดสวิตช์ ส.ว.จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญล้มเหลว เพราะ ส.ว.จะไม่เห็นชอบด้วย นายสุทินกล่าวว่า การเสนอปิดสวิตช์ ส.ว.นั้นก็เป็นการเสนอจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน และยังเป็นข้อเรียกร้องที่มีการพูดคุยกันมานานแล้ว หากจะกระทบก็อยู่ที่ ส.ว.จะพิจารณา

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2348750](https://www.matichon.co.th/politics/news_2348750)



## ส.ส. เพื่อไทย จัดทัพ สังกัดการณ ม็อบใหญ่ 19 ก.ย. ไม่แทรกแซงการชุมนุม

15 ก.ย. 2563-11:17 น.



**ส.ส.เพื่อไทย เตรียมเข้าสังเกตุการณ์การชุมนุม 19 ก.ย. ให้การชุมนุมเป็นไปตามกฎหมาย ยันไม่ใช่เข้าไปบริหารสถานการณ์ ไม่แทรกแซงเวทีม็อบ**

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.เวลา 09.20 น.ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ว่า

ในพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้มีการหารือ เพียงแต่ติดตามสถานการณ์เหมือนประชาชนทั่วไปด้วยความเป็นห่วง เพราะมีทั้งกระแสต่อต้านและไม่ต่อต้าน ที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าผู้ชุมนุมยังเดินตามกรอบกฎหมายอยู่ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ควรจะมีมุมมองด้วยความเมตตา และดูกันไปก่อน เพราะความเห็นไม่ตรงกัน เป็นเรื่องปกติ เราก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาอยู่จริง รวมทั้งปัญหาการเมือง ซึ่งไม่แปลกที่คนจะออกมาชุมนุม ตนเชื่อว่าหากเข้าใจหลักนี้ก็จะไม่มีอะไรรุนแรง

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยจะมีการเข้าสังเกตุการณ์การชุมนุมหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ในวันที่ 19 ก.ย.จะมี ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ทำงานในอนุกรรมการ(กมธ.)การปกครอง ของสภาผู้แทนราษฎร ไปดูแลผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

โดยไปดูสถานการณ์ ไม่ใช่ไปบริหารสถานการณ์ และประเมินว่าการชุมนุมจะมีการตื่นตัวกันมากทั้งผู้ชุมนุมและตำรวจ ฝ่ายผู้ชุมนุมน่าจะจะมีจำนวนคนเยอะกว่าเดิมเพราะเขาเตรียมตัวมานาน ซึ่งก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะประคับประคองให้การชุมนุมอยู่ในเกณฑ์ได้หรือไม่ ซึ่งดูแล้วผู้ชุมนุมเขาก็ระมัดระวังอยู่ โดยพยายามบอกกันว่าไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือใครให้ชุมนุมโดยให้ได้เป้าหมายที่แท้จริง

นายสุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมจะมาแสดงพลังเรียกร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หน้ารัฐสภาวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ไม่น่ามีความคาดหวัง แต่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะส่งผลต่อการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/news\\_4912020](https://www.khaosod.co.th/politics/news_4912020)

## ชุดใหญ่! ‘ปารีณา’ ไล่หวด ‘ปิยบุตร’ เหลวไหลซ้ำซาก มุ่งโจมตีศาล รธน.

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.41 น.



15 กันยายน 2563 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนาคณะก้าวหน้า ปาฐกถาพาดพิงศาลรัฐธรรมนูญ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ฉีดยาแรง! ‘ปิยบุตร’ชี้‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ส่วนหนึ่งของปัญหา แนะนำทิ้งแล้วตั้งต้นใหม่) มีเนื้อหาดังนี้.....

#พลาถม

#หยุดโจมตีศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อปิยบุตรโจมตีศาลรัฐธรรมนูญ ในการปลดนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์จากตำแหน่ง วิจารณ์การยุบพรรคการเมือง ซึ่งคำวินิจฉัยเป็นผลนำมาสู่การรัฐประหาร ต่อว่าศาลเป็นศาลรัฐประหาร เพราะไม่ยอมปกป้องรัฐธรรมนูญ อีกเสนอ ยุบศาลรัฐธรรมนูญ นั้น

เป็นการวิจารณ์ โจมตีศาล แบบพูดเองเออเอง พูดเหมือนคนไม่รู้กฎหมาย พูดแล้วดูหล่อ ดูเท่ แท้จริง เป็นการพูดเหลวไหลซ้ำซาก ซึ่งที่ผ่านมา ปิยบุตร มีอาการพูดมากแต่ไร้สาระ เพราะบิดเบือน แถ ตลบตะแลง พูดมากไม่รู้จักจบ และสำคัญขอบพูดในสิ่งที่เป็นไปได้ เวลาพูดต้องหัดอายหัดกระดาก เพราะประชาชนจะเข้าใจว่าคุณ #พลาถม

นายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์ ถูกปลดเพราะทุจริต เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบ เงินภาษีหลายแสนล้านที่โกงไป ชาตินี้ก็กินใช้ไม่หมด ชาวโคงดั่งไปทั่วโลก แล้วจะไม่ให้ศาลปลดเธอ

การยุบพรรคการเมือง ก็เกิดจากพรรคการเมืองทำผิดกฎหมาย หรือว่าจะไม่ให้บ้านเมืองมีกฎหมาย แต่เป็นกฎหมายไม่พอใจไปสอบเป็นผู้พิพากษาดี ยุแล้ว..แต่..อย่าริไปสอบเลย งามๆปลาๆ หนักแผ่นดินแบบนี้ ไม่เอา!!!

การโยงศาลกับรัฐประหารคือคนบ้า การชุมนุมเผาบ้านเมืองเกิดขึ้นจากคนแพ้ไม่ยอมแพ้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องชัดเจน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาล

ส่วนเรื่องศาลไม่ปกป้องรัฐธรรมนูญ หลังปฏิวัติ เพราะรัฐประหารคือการฉีกรัฐธรรมนูญ ถ้ารัฐประหารสำเร็จคุณคือกฎหมายคุณคือรัฐ คุณคืออำนาจเต็มที่จะเข้ามาแก้ไขบ้านเมือง แต่หากรัฐประหารไม่สำเร็จคือผิดกฎหมายต้องถูกประหารชีวิต understand??

ส่วนฝันว่าจะยุบศาล เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ ต่างประเทศยังมีศาล เมืองไทยก็ต้องมี กฎหมายดี ศาลดีปัญหาคือการบังคับใช้ ท่านเมตตาประจํา อยากวิงวอนศาล ช่วยตัดสิน โทษสูงสุดทุกคดีไปเลย ควรมีควมแล้วแต่โปรดพิจารณา จึงขอส่งกำลังใจให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่าน และขอให้ประชาชน #ก้าวข้ามคนปากพล่อยชี้แพ้กะหล่ำปลี กันนะคะ

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/518481>

## 'ปารีณา'จัดชุดใหญ่'ลากไล่'ปิยะบุตร'เหลวไหลซ้ำซาก บิดเบือน แถ ตลบตะแลง หนักแผ่นดินแบบนี้ ไม่เอา

15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:04 น.



15 ก.ย.63- น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โปสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เมื่อปิยะบุตรโจมตีศาลรัฐธรรมนูญ ในการปลดนายกทักษิณและนายกียิ่งลักษณ์จากตำแหน่ง วิจารณ์การยุบพรรคการเมือง ซึ่งคำวินิจฉัยเป็นผลนำมาสู่การรัฐประหาร ต่อว่าศาลเป็นศาลรัฐประหาร เพราะไม่ยอมปกป้องรัฐธรรมนูญ อีกเสนอ ยุบศาลรัฐธรรมนูญ นั้น

เป็นการวิจารณ์ โจมตีศาล แบบพูดเองเออเอง พูดเหมือนคนไม่รู้กฎหมาย พูดแล้วดูหล่อ ดูเท่ แท้จริง เป็นการพูดเหลวไหลซ้ำซาก ซึ่งที่ผ่านมา ปิยะบุตร มีอาการพูดมากแต่ไร้สาระ เพราะบิดเบือน แถ ตลบตะแลง พูดมากไม่รู้จักจบ และสำคัญขอบพูดในสิ่งที่เป็นไปได้ เวลาพูดต้องหัดอายหัดกระดาก เพราะประชาชนจะเข้าใจว่าคุณ #พหล่านายกทักษิณและนายกียิ่งลักษณ์ ถูกปลดเพราะทุจริต เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบ เงินภาษีหลายแสนล้านที่โกงไป ชาตินี้ก็กินใช้ไม่หมด ชาวโคงดั่งไปทั่วโลก แล้วจะไม่ให้ศาลปลดเธอ

### You May Like

**e-POWER เทคโนโลยีใหม่ที่ให้คุณ ตื่นเต้นและเร้าใจกว่าที่เคย เป็นยังไง คลิกเลย!Nissan**

การยุบพรรคการเมือง ก็เกิดจากพรรคการเมืองทำผิดกฎหมาย หรือว่าจะไม่ให้บ้านเมืองมีกฎหมาย แต่เป็นกฎหมายไม่พอใจไปสอบเป็นผู้พิพากษาติ ยุแล้ว..แต่..อย่าริไปสอบเลย ูๆปลาๆ หนักแผ่นดินแบบนี้ ไม่เอา!!!

การโยงศาลกับรัฐประหารคือคนบ้า การชุมนุมเผาบ้านเมืองเกิดขึ้นจากคนแพ้ไม่ยอมแพ้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องชัดเจน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาล

ส่วนเรื่องศาลไม่ปกป้องรัฐธรรมนูญ หลังปฏิวัติ เพราะรัฐประหารคือการฉีกรัฐธรรมนูญ ถ้ารัฐประหารสำเร็จคุณคือกฎหมายคุณคือรัฐ คุณคืออำนาจเต็มที่จะเข้ามาแก้ไขบ้านเมือง แต่หากรัฐประหารไม่สำเร็จคือผิดกฎหมายต้องถูกประหารชีวิต understand??

ส่วนฝันว่าจะยุบศาล เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ ต่างประเทศยังมีศาล เมืองไทยก็ต้องมี กฎหมายดี ศาลดีปัญหาคือการบังคับใช้ ท่านเมตตาประจำ อยากวิงวอนศาล ช่วยตัดสิน โทษสูงสุดทุกคดีไปเลย ควรมีควมแล้วแต่โปรดพิจารณา จึงขอส่งกำลังใจให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่าน และขอให้ประชาชน #ก้าวข้ามคนปากพล่อยชี้แพ้กะหล่ำปลี กันนะคะ.

อ้างอิง : <http://www.thaipost.net/main/detail/77500>

## แก้รัฐธรรมนูญผ่าทางตันประเทศ



จะมีการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วหลายญัตติ ทั้งของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แต่ยังไม่มีความมั่นใจว่าจะแก้ได้หรือไม่ จะต้องใช้เวลานานแค่ไหน นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เชื่อว่าจะต้องยาวนานแน่นอน ถ้าใช้ร่างของพรรคเพื่อไทย ต้องใช้เวลา 4 เดือน แต่ถ้าใช้ร่างของรัฐบาลใช้ 240 วัน

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความหนักใจ ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องทำประชามติถึง 2 ครั้ง ต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 4 พันล้านบาท ถึง 5 พันล้านบาท อาจเสียเงินนับหมื่นล้านบาท ครั้งแรกต้องลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ครั้งที่สองลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

แต่ถ้าจะทำให้ครบถ้วนกระบวนการ จะต้องทำประชามติมากกว่า 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 คือการเลือกตั้ง ส.ส.ร. ทั่วประเทศ และแจ้งยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ก็จะมีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นครั้งที่ 4 ที่ประชาชนต้องลงมติ แต่อุปสรรคสำคัญที่สุด จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว. อย่างน้อย 84 เสียง มิฉะนั้นทุกอย่างจะพังทลาย

ขณะเดียวกัน แรงกดดันจากนอกสภา ต้องดุเดือดเข้มข้นกว่าในสภาหลายเท่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จึงไม่ธรรมดา แต่ต้องแลกด้วยความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ นักวิชาการบางคน มองว่าขณะนี้ ประเทศไทยถึง “ทางตัน” แล้วจึงเสนอผ่าทางตันให้นายกรัฐมนตรีลาออก เพื่อให้รัฐสภาเลือก “คนนอก” เป็นนายกฯใหม่

แต่เชื่อว่ารัฐบาลคงไม่เลือกผ่าทางตัน ด้วยการลาออกของนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นวิธีที่ทำให้รัฐบาลเสียหน้า รัฐบาลยังมีทางเลือกที่ดีกว่า เช่นยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ตามกติกาเก่า เพราะยังไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถผ่าทางตันได้ ช้ำยังจะก่อความไม่พอใจที่รุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งในและนอกสภา ทางเลือกที่ดีที่สุดคือแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะ สำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ส.ว. รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ลุกขึ้นมา เรียกร้องรัฐธรรมนูญ กับเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 รัฐธรรมนูญที่แก้ไขต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และยึดหลักประชาธิปไตยสากล ไม่ใช่ประชาธิปไตยครึ่งใบ

ส.ว.อาจจะต้องยอมเสียสละอำนาจ และผลประโยชน์บางส่วน และคืนอำนาจให้แก่ประชาชน เพราะอำนาจของ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นต้นตอของความขัดแย้ง เป็นอำนาจที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยที่นานาประเทศยอมรับ ที่สำคัญที่สุดก็คือ การแก้ไขและได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ดี จะผ่าทางตันที่ประเทศประสบอยู่.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1929476>

## สูตรพิเศษจากพรรคพลังประชาชนรัฐ



มาทางข่าว “ขุนคลัง” คนใหม่ แม้รัฐมนตรีคลังคนเก่า “ปรีดี ดาวฉาย” ที่ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อไม่นานมานี้ แต่ก็ยังมีคำถามถึงสาเหตุจริงๆ ว่าเพราะเหตุอะไร ด้านหนึ่งได้รับการยืนยันว่าเนื่องจากปัญหาสุขภาพ แต่ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

ยอมรับว่าปัญหาสุขภาพเป็นประเด็นหนึ่ง แต่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแน่ก็ปล่อยให้มึนครีมกันต่อไป อีกหัวข้อก็คือแล้วใครจะเข้ามารับไม้ต่อคงตอบไม่ได้แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็คงจะไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่

ทั้ง 2 คำถามนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะภาคธุรกิจให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก เนื่องจากรัฐมนตรีคลังมีความสำคัญต่อเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงอย่างแรกก็คือนายปรีดี เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแค่ 20 กว่าวันก็ไปแล้วจึงเป็นคำถามที่ค้างคาใจ

หากนายกฯดึง “คนนอก” เข้ามาทำหน้าที่การไปทาบตามใครก็ตามย่อมต้องการคำตอบนี้ก่อนที่จะตัดสินใจรับหรือไม่รับเพราะถ้าเป็นว่าถูกแรงกดดันจากนักการเมืองที่ต้องการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแต่ถ้าตกอยู่ในสภาพอย่างนั้น ไม่น่าจะทำให้ชีวิตดีกว่าเข้ามาเกลือกกลั้วด้วย

ล่าสุดมีข่าวทำนองว่าพรรคพลังประชาชนรัฐได้มีความเคลื่อนไหวเพื่อเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคด้วยการเสนอสูตรสำเร็จให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีพลังงาน ขยับมาเป็นรัฐมนตรีคลังควบรองนายกฯ

จากนั้นก็ให้นายสุริยะ จรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมโยกไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานและให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ จาก รมช.คลัง ไปเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรม เสริมส่งนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ไปเป็น รมช.คลังแทน ทำให้มีเก้าอี้รัฐมนตรีว่างอีก 1 ตำแหน่ง ก็ดัน ส.ส.ของพรรคเข้าไปเป็นรัฐมนตรีได้อีก 1 คน ถ้าถามว่าสูตรนี้เป็นยังไงคำตอบก็ค่อนข้างไม่ต้องไปยุ่งยากทาบตามคนนอกและได้ใจคนในพรรคอีกด้วย แต่ถ้าถามสังคมคงไม่แฮปปี้ด้วยแน่!



การตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นนายกฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง สิ่งที่ต้องมองย้อนกลับไปก็คือหากต้องการให้นายสุพัฒนพงษ์เป็นรัฐมนตรีคลังก็ไม่จำเป็นต้องดึงนายปรีดีมาเป็นพรอก ว่ากันตั้งแต่ครั้งนั้นก็จบเรื่องไปแล้ว...

ทำไมนายกฯ จึงต้องให้นายสุพัฒนพงษ์ไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานและควมรองนายกฯ นั่นแหละคือประเด็นที่สำคัญ รู้ดีด้วยว่าคนในพรรคพลังประชารัฐต้องการสนับสนุนนายสุริยะ ซึ่งเจ้าตัวก็ปรารถนาให้เป็นไปอย่างนั้น หากนายกฯตัดสินใจดำเนินการตามสูตรพิเศษนี้ก็เท่ากับว่าความเป็นตัวตนและหลักคิดเดิมได้แปรเปลี่ยนไป

อะไรก็ได้...ขอให้เป็นผู้นำประเทศต่อไปก็เอาแล้ว!

“สายล่อฟ้า”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1929459>

## เมื่อตั้งโจทย์ผิด ความวิกฤตก็คืนกลับ

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 02.00 น.



ไปไหนมาไหนเวลานี้จะได้ยินเสียงบ่นด่ากันทั้งบ้านเมืองว่า ไม่เห็นมีอะไรที่จะดีไปกว่าเก่า ทั้งๆ ที่ฝากความหวังไว้อย่างสูงว่าบ้านเมืองคงจะดีขึ้นหลังการรัฐประหารครั้งนี้ แต่สี่ปีที่ผ่านมาภายใต้อำนาจปีนทุกสิ่งทุกอย่างก็ยิ่งเหมือนเดิม มีหน้าซ้ำบางอย่างดูจะหนักยิ่งกว่าเก่าด้วย โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจในเรื่องปากท้องของชาวบ้าน และปัญหาความแตกแยกของผู้คนในบ้านเมืองที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้บริหารปกครองในขณะนี้

สี่เหลียง สีแดงต่อต้านสี่เขียวที่มีป็นอยู่ในมือ

ทั้งๆ ที่สมัยก่อนมีแต่สีแดงเท่านั้นที่ต่อต้านสี่เขียวและสี่เหลียงสมัยก่อนสนับสนุนสี่เขียว และสี่เหลียงสมัยก่อนยืนคนละฝั่งกับสีแดง

แต่สมัยนี้สี่เหลียงกับสีแดงยืนฝั่งเดียวกันในการถล่มสี่เขียวในลักษณะแยกกันเดินรวมกันดี

มีคำถามว่า ทำไมจึงเป็นอย่างนี้

คำตอบก็คือ เพราะตั้งโจทย์ผิด

สี่เขียวถือป็นเข้ามายึดอำนาจครั้งนี้เพราะตั้งโจทย์ว่า บ้านเมืองเกิดความแตกแยก ประชาชนสองฝ่ายคือสี่เหลียงกับสี่แดงวิวาทกัน ปล่อยให้ไว้จะเกิดความเสียหายอย่างหนักกับส่วนรวม จำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขเพื่อให้มีความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้น

ความสามัคคีปรองดองนั้นเป็นเรื่องที่ดี และควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้น ไม่ต้องขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทกันต่อไปอีก แต่ก็ต้องรู้จักแยกแยะให้ถูกต้องด้วยว่า ความขัดแย้งวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้น ฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิดจนเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองขณะนั้น

สี่เหลียงออกมาต่อต้าน ขับไล่ผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้อำนาจในการบริหารปกครองบ้านเมืองในขณะนั้นไปในทิศทางของความไม่ถูกต้องต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แต่เป็นประโยชน์กับตนและพวกพ้อง จนร่ำรวยกันมากมายจากการทุจริตคดโกง และประพฤตินิยมชอบในรูปแบบต่างๆ ไซ้หรือไม่ หรือความวุ่นวายที่เกิดจากการเผาบ้านเผาเมืองนั้น สี่เหลียงเป็นคนทำ

ไม่ใช่เหมารวมกันไปหมดโดยไม่แยกแยะแต่ต้น

ใครผิดใครถูกในการกระทำได้แยกแยะให้ออก

ไม่ใช่ถือปืนเข้ามาแล้วบอกว่าคนสองฝ่ายทะเลาะกัน

เมื่อตั้งโจทย์ผิดมาแต่ต้นอย่างนี้โดยไม่แยกแยะ คนดีๆ ที่ออกมาต่อสู้ขับไล่คนไม่ดีที่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ตนและพรรคพวกดังกล่าว ก็ยากที่จะเกิดความสามัคคีปรองดองขึ้นในบ้านเมือง เพราะคนดีๆ เหล่านี้จะหันกลับมายืนตรงข้ามกับสี่เชียวที่ถือปืนเข้ามาใช้อำนาจอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ อย่างที่กำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นั่นเอง

สี่เหลืองกับสี่แดงกำลังเป็นแนวร่วมมุกกลับต่อสี่เชียว

นั่นก็หมายความว่า สี่เหลืองกับสี่แดงกำลังอยู่ในลักษณะของการแยกกันเดินและรวมกันตีสี่เชียว โดยไม่ต้องมีการจัดตั้ง

วงรอบแห่งการต่อสู้กำลังกลับคืนมาให้เห็นอีกขณะนี้ แต่เป็นการต่อสู้ของผู้คนในบ้านเมือง ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรกับคนใส่เสื้อสี่เชียวที่มีปืนอยู่ในมือ ซึ่งกำลังใช้อำนาจในการบริหารปกครองประเทศอยู่ในขณะนี้

แต่ก็ต้องบอกไว้ด้วยว่า สี่เชียวถือปืนที่วานี้ ไม่ใช่สี่เชียวที่ถือปืนทุกคนไป แต่เป็นสี่เชียวถือปืนไม่กี่คนที่อยู่ในระดับบน และเป็นผู้ใช้อำนาจในขณะนี้

การใช้อำนาจที่มีอยู่ ถ้าผู้ใช้รู้จักใช้ในทิศทางที่ถูกต้อง วางคนให้เป็นมิตรกับคนทั้งหลาย ทำแต่สิ่งที่คนดีทั้งหลายชอบ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่คนในชาติไม่เอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น ไม่หุบเอาใจเบาสมองทึบ ไม่ใช้อำนาจอย่างคนหลงอำนาจ เม่ออำนาจจนลืมนิ้ว หรือเป็นคนที่มีกิริยาแหงตา มีวาจาแยงหู มีนิสัยแสบใจ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยากที่จะให้ผู้คนทั้งหลายยอมรับ

และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความฉุนเฉียว อะอะโกรธง่าย โอ้อวด พุดจาใหญ่โต ดุดัน ตี้อรันตันทุรัง ไม่รับฟังเสียงผู้อื่นในทางที่ถูกที่ควร ผู้มีอำนาจที่เป็นคนอย่างนี้ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งในประเทศเราและประเทศอื่น ๆ นั้น ชีวิตนั้นปลายล้วนจบไม่สวยทั้งสิ้น

สี่ปีที่ผ่านมาจึงเป็นสี่ปีที่มีแต่ปัญหาสะสมมากขึ้นจากการตั้งโจทย์ผิดในการแก้ปัญหา มิหนำซ้ำยังดูจะวนเวียนกลับมาที่เดิมของสถานการณ์ก่อนรัฐประหารครั้งนี้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำจัดกวาดล้างความสกปรกโสโครกที่เกิดจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง คือการทุจริตคดโกงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในหมู่เหล่าของคณมีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ในบ้านเมืองที่ยังคงมีอยู่และดูจะหนักกว่าเก่าด้วยซ้ำไป

คนที่ทุจริตหรือคดโกงนั้นเป็นคนไม่ดีหรือคนชั่ว

คนชั่วสามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ เช่นผลประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง บ้านเมืองของเราที่ผ่านมาแม้ในขณะนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ ซึ่งมีทุกระดับของระบบราชการ และระบบการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคดโกง ไม่ตรงไปตรงมาในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา หรือการสร้างโครงการใหญ่ๆ ที่ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก

การโกง คือการใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง

การทุจริต คือการประพฤติชั่ว ไม่ซื่อตรง

โรดแมปสี่ปีที่สร้างขึ้นใช้เป็นจุดหมายปลายทางของการใช้อำนาจรัฐประหารครั้งนี้ ได้มีการสะสางกวาดล้างความสกปรกจากเรื่องการทุจริตคดโกง โดยเฉพาะในหมู่พวกของตนให้เห็นจริงๆ จังๆ ในเรื่องใดบ้าง

อย่าตั้งโจทย์ผิดที่คนอื่นแต่อย่างเดียว แต่ถ้าเป็นพวกของตัวเองแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น หรือไม่ใส่ใจที่จะจัดการให้โปร่งใส อย่างเรื่องใกล้ตัวที่สุดขณะนี้ที่กำลังอื้ออึงไปด้วยเรื่อง “นาฬิกาข้อมือเพื่อน” เป็นต้น ถ้ายังปล่อยให้ยู่ในลักษณะนี้เรื่อยๆต่อไป ความวิฤตจะนำไปสู่ความวิบัติแก่ตนโดยไม่รู้ตัว

**น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ**

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/columnist/45291>

## ยิ่งแก้ ยิ่งยุ่ง !!

ทีมข่าวคิดลึก 15 กันยายน 2563 00:10 น. ประเด็นลึก



การเมืองที่ว่ายุ่ง เหมือนยุ่งตึกกัน ทำเอา"บิ๊กตุ๋"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลุดออกอาการเหนื่อยใจ อยู่หลาย แต่ถึงกระนั้นคนอย่าง"บิ๊กตุ๋"ยังไม่ยอมถอดใจ เพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลยังมี"กลไก"รับมืออีกหลายด่าน!

แต่นาทีนี้ สถานการณ์ทั้งในกรมไปจนถึง"บนท้องถนน"ดันมาประจวบเหมาะ เหมือนนัดกันมาถล่มทั้งตัวนายกฯ และรัฐบาล แม้ยังไม่ยอมแพ้ แต่ก็ทำเอา "บิ๊กตุ๋"มีชวนเซได้เหมือนกัน

หลังการปรับกรม."ประยุทธ์2/2"เป็นต้นมา นอกจากจะไม่มีอะไรราบรื่นแล้ว ยังกลายเป็นว่านี่คือการ"เปิดแผล"ให้ทั้ง"ฝ่ายตรงข้าม"และบรรดา"เสือ สิงห์"ในพรรคพลังประชารัฐฉวยจังหวะกดดัน อย่างหนัก

พรรคฝ่ายค้าน ขย่มทุกวี่วันจี้ถามสาเหตุการตัดสินใจลาออกจาก"ขุนคลัง"ของ"ปรีดี ดาวฉาย" ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงลาออกจากตำแหน่งที่นั่งรมว.คลัง ได้เพียง 20กว่าวัน

ขณะที่ในพรรคพลังประชารัฐ ก็เล่นเกม"ปล่อยข่าว"กันอูตลุต ว่านายกฯจะใช้วิธี"โยกสลับเก้าอี้" ไม่หาใครเข้ามาร่วมกรม.แล้ว โดยข่าวว่าจะให้"สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน มานั่ง รมว.คลัง แล้วให้ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" รมว.อุตสาหกรรมไปนั่งเป็น รมว.พลังงาน

ฟังดูน่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะเก้าอี้พลังงาน ที่สุริยะ เองมี"แรงหนุน"จากกลุ่มก๊วนในพรรคพลังประชารัฐมาตั้งแต่มกรม."ประยุทธ์2/1" แต่สุดท้ายก็ม็อนต้องออกหักซ้ำสอง เมื่อนายกฯดึง"คนนอก"อย่างสุพัฒนพงษ์ เข้ามาเสียบ

ที่สุุดแล้วกระแสข่าวดังกล่าว ได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่"เรื่องลือ"เพราะมีรายงานว่าถึงอย่างไร นายกฯจะใช้วิธีการทาบทาม"คนนอก"เข้ามาคุม"เก้าอี้กระทรวงการคลัง"ไม่มีการโยกสลับเก้าอี้แต่อย่างใด

ระหว่างที่"ขุนคลังคนใหม่"ยังไม่ปรากฏตัว ก็ดูเหมือนว่านี่คือ"จุดอ่อน"ของนายกฯและกรม.อย่างเด่นชัด เพราะหนึ่ง คือสะท้อนว่า จนถึงวันนี้กรม.ยังไม่มี"คนดีมีฝีมือ"เข้ามาทำงานให้พล.อ.ประยุทธ์

และสอง คือการสะท้อนความเชื่อมั่น ที่ประชาชนจะสามารถวางใจรัฐบาลว่าจะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจหลังโดนพิษโควิด ได้อย่างไร ยิ่งเงินผู้สูงอายุและเงินผู้พิการ ได้เลื่อนกำหนดการจ่ายเงินออกไปจนทำให้เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ยิ่งทำให้รัฐบาลตกเป็นโจมตีมากขึ้นเท่านั้น

ปัญหาในรัฐบาลทั้งการบริหารจัดการนโยบายไปจนถึงการเบรคความวุ่นวายในพรรคพลังประชาชนรัฐด้วยกันเองที่ว่หน้าหน้าเอากการ ยังมาถูกซ้ำเติมด้วยการเคลื่อนไหวบนท้องถนนของ"กลุ่มประชาชนปลดแอก"ที่ผนึกกำลังกับแนวร่วมเตรียมจัดชุมนุมใหญ่19กันยานี้ เพื่อต่อต้านเผด็จการ ขับไล่รัฐบาล

ไม่ว่ามีอบเยาวชนจะ"จุดติด"หรือไม่ ในวันที่19กันยานี้ แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือความขัดแย้งของผู้คนในบ้านเมือง โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือไม่เอารัฐบาลกับหนุนรัฐบาล ซึ่งมีแนวโน้มว่า หลังวันที่19กันยาไปแล้ว ต่างฝ่ายต่างจะเปิดฉากทำห้กันต่อไปอย่างไม่ลดละ

เวลานี้ปัญหาทั้งในและนอกรัฐบาล ได้เกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน ภายใต้ความหวังไหวว่ที่สุดแล้ว ทุกอย่างจะจบลงที่"ความรุนแรง" และหากออกมาในรูปการณ์ดังกล่าวขึ้นมาจริง ยิ่งจะทำให้พล.อ.ประยุทธ์ ต้องทอถอนใจ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ให้กับบ้านเมือง และตัวเอง !!

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/182276>